

ศาสน์พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ค.ศ.2017/2560

“ ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน ”



พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

“ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 ” ทางกรรมการกำหนดให้ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และได้เห็นถึงความสำคัญและใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น เนื่องจาก “ผู้สูงอายุ” จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ ดังนั้น หากบุตรหลานและผู้ใกล้ชิดเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเอาใจใส่ดูแลให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีความสุข และยังทำให้ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทำให้ วันนี้เป็นเหมือนวันรวมญาติ ที่จะได้อยู่กันแบบอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากัน มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น จัดพิธีบูชาขอบพระคุณให้แก่ผู้สูงอายุ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม หรือทำกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของสังคม และลูกกตัญญูที่เอาใจใส่ใช้เวลาแก่บุพการี **พิธีรดน้ำดำหัว** ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ

พ่อในฐานะผู้ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยผ่านทาง “คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ” ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม จึงขอถือโอกาสใน “วันผู้สูงอายุประจำปี 2560” นี้ เชิญชวนพี่น้องคริสตชนได้ใช้เวลาเป็นพิเศษแก่ผู้สูงวัย และโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบิดามารดาหรือบุพการีของเรา ขอให้เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อท่านเป็นพิเศษ ด้วยการให้ความรัก ความเคารพ ให้เวลาในการที่จะอยู่เคียงข้างและรับฟังท่าน ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เพียงแต่ในโอกาสวันผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ขอให้ทุกวันๆ ที่มีโอกาสจะทำได้สิ่งที่ดีๆ เหล่านี้ และแม้แต่ผู้สูงวัยทั่วไปในสังคม ก็ขอให้เราทุกคนได้มอบและเคารพท่านบนพื้นฐานความเชื่อของเราที่ว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา “ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ปฐมก 1:26) และทุกจังหวะของชีวิตก็มีความสง่างามและหน้าที่เฉพาะ พระเจ้าทรงยกย่องผู้สูงอายุอย่างยิ่ง การมีชีวิตยืนยาวถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของพระเจ้า (ปฐมก 11:10-32)

ในเวลาเดียวกัน พ่อต้องถือโอกาสขอบคุณผู้ที่ทำงานเครือข่ายผู้สูงอายุในทุกๆ ระดับ ในการช่วยกันทำให้แผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” พระศาสนจักรได้ตระหนักถึงความจำเป็นในพันธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุได้เจริญชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง ได้ถูกบรรจุและดำเนินการ ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และในระดับชาติ ให้มีความก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นลำดับ ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรทั้งแก่ผู้สูงอายุเอง และผู้ที่ทำงานอภิบาลเพื่อผู้สูงอายุในทุกๆ รูปแบบและทุกเครือข่าย/องค์กร

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย